



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
25 มิถุนายน 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของ สร.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, บางกอกโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์(สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง Thaipbs)

-เสนอข่าว นายอนุทิน รองนายกฯและ รมว.สร. ประชุมความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนโควิด -19 เผยว่าได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยวัคซีน มาหารือติดตามความคืบหน้า พร้อมได้มีการนำเงินจากงบฯเงินกู้ 3,000 ล้านบาทมาสนับสนุนการวิจัยวัคซีน ขณะนี้การวิจัยทดลองในสัตว์ทั้ง หู และลิง มีความก้าวหน้าไปมาก

- ด้าน ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผอ.วัคซีนโควิด-19 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ความคืบหน้าการศึกษาวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด-19 หลังจากมีการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันในลิงเข็มที่ 2 ไปแล้ว เป้าหมายหลักคือ 2 สัปดาห์ หลังฉีดเข็ม 2 ในลิงผลเป็นอย่างไร หากขึ้นสูงจนน่าพอใจ โรงงานผลิตที่จองไว้ก็จะเริ่มผลิต 1 หมั่นโดส ถ้าเป็นไปได้ตามแผนจะเริ่มในอาสาสมัครคนไทย ซึ่งทยอยแสดงความจำนงมา แต่เรายังไม่ผ่านคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน จึงยังเปิดรับสมัครไม่ได้ หากผลออกมาดี ต.ค.นี้จะเริ่มวิจัยในคนได้ และเตรียมโรงงานผลิตเองในปี 64 ถ้าไม่ต้องทำวิจัยในคนเฟส 3 คิดว่า เร็วสุดกลางปีหน้าจะผลิตได้

-นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า งบประมาณ 3,000 ล้านบาท จะนำมาใช้สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนในประเทศ ที่ดำเนินการอยู่ในหลายสถาบันที่เป็นทีมไทยแลนด์ ทั้งม.มหิดล ไบโอเทค บ.ไบโอเนท เอเชีย ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและ อภ. ส่วนการเจรจาเพื่อทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการวิจัยวัคซีนกับต่างประเทศ มีการลงนามแล้ว 2 ประเทศ คือ จีนกับเกาหลีใต้ และอยู่ระหว่างติดต่อประสานงานหารือกับอีกหลายประเทศ เช่น อเมริกา และ ญี่ปุ่น เป็นต้น

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน ) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, กรมประชาสัมพันธ์, คมชัดลึก, bangkokbiznews, thansettakij, thestandard, thailandplus, สำนักข่าวไทย,สวท.,ทีวีช่อง 5, Thailand plus, TNN,thaipbs)

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. เผยที่ประชุมคกก.โรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบ ร่าง “ระบบการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากผู้เดินทางที่จะเข้ามาในราชอาณาจักร ภายใต้พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558” โดยเริ่มจับคู่เจรจาประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยแก่ประชาชน และส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยเตรียมเสนอ ศบค. จะมีการจำแนกและอนุญาตแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.คณะทูต กงสุล องค์กรระหว่างประเทศ ผู้แทนรัฐบาล ผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น 2.คนไทยที่จะกลับบ้านซึ่งจะกำหนดจำนวน 3.ต่างประเทศเข้ามาประกอบธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ มีความจำเป็นด้านเศรษฐกิจ เช่น ผู้ป่วยทั่วไปที่มารักษาในไทยไม่ใช่ผู้ป่วยโควิด-19 บุคคลเหล่านี้ต้องมีระยะเวลาที่ชัดเจน แต่ต้องมีระบบการติดตามมีแอปพลิเคชัน เป็นต้น อย่างไรก็ตามกลุ่มที่เข้ามาทำงานในไทยนั้นไม่นับเป็นกลุ่มทราเวลบับเบิล ต้องเข้ารับการกักตัวเป็น 14 วันแต่หากเป็นคนไทยที่ทำงานต่างประเทศเข้ามาเพื่อธุรกิจเช่นมาประชุมเฉพาะมีกำหนดการอยู่ก็จะจัดเป็นกลุ่มทราเวลบับเบิล นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบแผน การเฝ้าระวังประชากรกลุ่มเสี่ยงที่จะดำเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ ผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ผู้ต้องขังแรกรับ ผู้ต้องกักแรกรับ และอาชีพเสี่ยง มีแนวคิดที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ เกี่ยวกับการสวมหน้ากากเวลาออกจากบ้าน เมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีการรวมตัวกันจำนวนมาก แต่น่าจะเป็นการขอความร่วมมือกันมากกว่า

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากนี้จะมีการพิจารณากฎระเบียบการเข้าประเทศเบื้องต้น คือ 1.กลุ่มที่ไม่ต้องกักตัวนั้นก่อนเข้าไทย ต้องมีการตรวจยืนยันว่าไม่มีการติดเชื้อโควิด-19 ต้องโหลดแอปพลิเคชันติดตามตัว เช่น AOT เพื่อสามารถติดตามตัวได้ มีการแจ้งเส้นทางที่จะเดินทางอย่างชัดเจน สำหรับประเทศที่มีการจับคู่ ทราเวลบับเบิล อาทิ นิวซีแลนด์, ออสเตรเลีย บางเมืองของจีน, ญี่ปุ่น และได้หวัน เพราะประเทศเหล่านี้มีความเสี่ยงต่ำ แต่ต้องมีจำกัดจำนวนคนเข้ามาต้องพิจารณาอีกครั้ง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า,มติชน ) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแชนนัล , เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์ ,mcot, js100, สวท.,สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง 5,NBT)

-เสนอข่าว นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. แถลงว่า ขณะนี้การพัฒนาวัคซีนโควิด-19 มีความคืบหน้าตามลำดับ มีการทดลองกับลิงในระยะแรกแล้ว และกำลังเริ่มในระยะที่สอง จะทดลองในคนได้ปลายปีนี้ ในช่วงการรอคอยวัคซีน สร.ได้เริ่มงานวิจัยจากผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 ด้วยการนำเลือดของผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาวิจัยว่ามีภูมิคุ้มกันจริงหรือไม่

-นพ.คมวัฒน์ จันทรวัดน์ย คณะที่ปรึกษากรมช.สร. กล่าวถึงโครงการวิจัยอีโรโควิด-19 การศึกษาภูมิคุ้มกันในผู้ที่หายจากโควิด-19 แล้วว่า ขอเชิญชวนผู้ป่วยที่หายแล้วรวมถึงผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย มาบริจาคเลือด เพื่อนำมาศึกษาวิจัยว่ามีภูมิคุ้มกันหรือไม่ หากสามารถสร้างได้จะเป็นภูมิคุ้มกันที่สามารถป้องกันโควิด-19 ได้จริงหรือไม่ รวมถึงระยะเวลาของการสร้างภูมิคุ้มกันและระยะเวลาการอยู่ของภูมิคุ้มกันว่าอยู่ได้นานแค่ไหน

-นพ.ปกรวิทย์ หงส์สุต หัวหน้าหน่วยไวรัสวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงแนวทางในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด ว่า การป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อไวรัสโควิด ปัจจุบันมี 2 วิธี คือ 1.ป้องกันตัวเอง ล้างมือทำความสะอาด ใส่หน้ากากอนามัย และ 2.ใช้วัคซีนที่ขณะนี้กำลังทดลองอยู่ทั้งในหลอดทดลอง สัตว์ทดลองขนาดเล็ก-ใหญ่และในมนุษย์ โดยนำชิ้นส่วนของไวรัสไปกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ซึ่งขณะนี้ผลยังไม่ทราบชัดเจน คาดว่า จะต้องใช้เวลานานถึง 18 เดือนในการทำการทดลองวิจัย จะรับสมัครอาสาสมัคร 500 คน ทั้งคนหายและผู้ใกล้ชิด ติดต่ได้ที่ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะ

## ประเด็นข่าว

แพทยศาสตร์ จุฬาฯ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ mcot

-เสนอข่าว นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ระบุ เป็นที่น่าดีใจที่ไทยไม่มีพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 รายใหม่ภายในประเทศเป็นเวลาติดต่อกัน 30 วัน ในทางการแพทย์ ถือว่าไทยมีความปลอดภัยจากโรคแล้ว แม้ว่า จะยังคงพบผู้ป่วยที่กลับจากต่างประเทศในสถานที่กักกันของรัฐ อย่างไรก็ตาม ขอให้คนไทยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของศส.อย่างต่อเนื่อง เพื่อชะลอการระบาดของโรคในระลอก 2

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ(มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, ผจก.รายวัน)

-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ศส. ร่วมกับก.การท่องเที่ยวฯ ขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยให้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบกิจการท 10 ประเภท ได้แก่ 1. ภัตตาคาร ร้านอาหาร 2. โรงแรม ที่พัก สถานที่จัดประชุม 3. นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว 4. ยานพาหนะ 5. บริษัทนำเที่ยว 6. สุขภาพและความงาม 7. ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 8. กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 9. การจัดกิจกรรมจัดประชุม โรงแรม รีสอร์ท และ 10. ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างวิถีชีวิตใหม่ ในการป้องกันโรคของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่ใช้บริการ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยโพสต์

-เสนอข่าว ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. และโฆษก สปสช. กล่าวว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการส่งต่อรักษาต่อเนื่องกรณีผู้ป่วยนอก ตามประกาศสปสช.ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเข้ารับบริการ โดยกรณีผู้ป่วยที่ต้องส่งต่อรักษาด้วยหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ หน่วยบริการประจำจะออกไปส่งตัว โดยกรณีผู้ป่วยนอกไปส่งตัวจะมีอายุ 90 วัน และกรณีผู้ป่วยในไปส่งตัวจะมีอายุ 60 วัน การที่ต้องกำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการระบบบริการและการจัดการด้านงบประมาณ อย่างไรก็ตามในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สปสช.ได้มีหนังสือแจ้งการดำเนินการและการให้บริการสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังสิทธิบัตรทอง ที่ต้องได้รับยาอย่างต่อเนื่องที่มีความจำเป็นต้องรับยาในหน่วยบริการที่ไม่ใช่หน่วยบริการประจำของตนเอง หรือมีความจำเป็นต้องเข้ารับบริการในเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็น ให้ถือว่าเป็นกรณีฉุกเฉินตามมติของประชาชนภายใต้สถานการณ์ในช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หน่วยบริการอื่นสามารถให้บริการผู้ป่วยได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม และเบิกค่าใช้จ่ายค่าเพื่อบริการสาธารณสุขกรณีผู้ป่วยนอกได้ตามแต่ละกรณี โดยไม่จำเป็นต้องมีใบส่งตัว โดยมีผลถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

**มาตรการ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์,ผจก.รายวัน, ข่าวสด ,มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, bangkokpost ) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์,สำนักข่าวอิศรา,ฐานเศรษฐกิจ,ศูนย์ข่าวแชนนัล, kapook ,thaiquote, thestandard, mthai, sanook, mcot, thaipbs, bangkokbiznews, 77 kaoded, nationtv, prachachat, workpointnews, reuters, thailandplus, tnthailand, thebangkokinsight ,innnews, newtv, bbc, , siamsport ,acnews js100,ทีวีทุกช่อง)

-เสนอข่าว นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์ว่า มีผู้ป่วยใหม่ 1 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 3,157 ราย รักษาหาย 3,026 ราย รักษาอยู่ 73 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 58 ราย โดยผู้ป่วยใหม่ 1 ราย เดินทางมาจากฟิลิปปินส์ และเข้าพักในสถานที่กักกันตัวที่รัฐจัดให้ สำหรับการผ่อนคลายนโยบายระยะที่ 5 ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก ได้สรุปร่างผ่อนคลายนโยบายและกิจการ ที่ยังไม่ได้รับการผ่อนผัน อีก 5 กิจการและกิจการ ได้แก่ 1. การใช้อาคารสถานที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 2. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ 3. ผับ บาร์ คาราโอเกะ 4. ร้านเกมส์และร้านอินเทอร์เน็ต และ 5.กิจการอบ อบ นวด โรงน้ำชา รายละเอียดทั้งหมดจะเสนอให้ ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่พิจารณาและคาดว่าจะสามารถเปิดให้ผ่อนคลายนโยบายและกิจการต่างๆ ได้ในวันที่ 1 ก.ค. นี้ โดยกิจการที่จะเปิดนั้นจะจะมีมาตรฐานกลาง คือผู้ประกอบการลงทะเบียนแอปฯ ไทยชนะ ผู้ใช้บริการลงทะเบียนก่อนเข้าสถานที่ทุกคน เจ้าหน้าที่ที่ตรวจติดตามประเมินต้องลงทะเบียนแอปฯผู้พิทักษ์ไทยชนะ

สำหรับการเปิดให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยว่า จะแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นที่ 1 มี 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรกที่ให้เข้ามาได้ทันที คือ นักธุรกิจ / นักลงทุน ลงทะเบียนไว้ 700 คน และอยู่ใน Waiting List เมื่อเข้ามาจะต้องถูกกักตัวตามมาตรการ 14 วัน และกลุ่มที่สองให้เข้ามาได้ในวันที่ 1 ก.ค.63 หลังเสนอ ศบค.ชุดใหญ่พิจารณาเห็นชอบวันที่ 29 มิ.ย.แล้ว คือ แรงงานฝีมือ/ผู้เชี่ยวชาญ 15,400 คน คนต่างด้าว กรณีเป็นครอบครัวคนไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในไทย 2,000 คน ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา 2,000 คน ต้องถูกกักตัว 14 วันเช่นกัน ส่วนนักธุรกิจ/นักลงทุน หรือแขกของรัฐบาลที่เดินทางเข้ามา จะเสนอ ศบค.ให้เริ่มวันที่ 1 ก.ค.ด้วย โดยต้องมีมาตรการขั้นตอนตรวจเชื่อว่าปลอดภัยทั้งต้นทาง เมื่อเดินทางถึงไทย มีประกันสุขภาพแสนเหรียญ และมีการจัดทีมติดตามทางการแพทย์อย่างน้อย 1 คน เพื่อกำกับดูแลสังเกตอาการ สำหรับชั้นที่ 2 กลุ่มที่จะขอให้ดำเนินการวันที่ 1 ก.ค.หรือเมื่อมีความพร้อม ได้แก่ กลุ่ม Medical and Wellness Tourism ประมาณ 3 หมื่นคน โดยอาจเลือกไว้ในเขต กทม. ภูเก็ต หาดใหญ่ เชียงใหม่ เชียงราย (ตามความพร้อม) และกลุ่ม Medical and Wellness Tourism ที่ผนวกกับการดำเนินงานด้าน Safety Tour หรือ SHA ส่วนชั้นที่ 3 โครงการทราเวล บับเบิล แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ มาตรการวิลลา ควอรันทีน จะเริ่ม 1 ส.ค. โดยกลุ่มเดียวกันที่เข้ามาแล้วพักกลุ่มก่อนเดียวกัน เพื่อสะดวกติดตามกำกับ เช่น เช่าบังกะโลชุดใหญ่ริมหาด บางคนมาอยู่เป็นสัปดาห์เป็นเดือนอยู่แล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่จำกัด โดยจะเปิดบริการแบบนี้เพื่อนำเงินเข้ามา รูปแบบที่ 2 คือ ผ่อนคลายมาตรการกักตัว แต่จะเริ่มดำเนินการเมื่อพร้อมและสังคมเชื่อมั่นในมาตรการ ตรงนี้ต้องรอไปอีกสักระยะ ส่วนกลุ่มประเทศยังเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เพราะตอนแรกหาหรือจีน ก็มีติดเชื้อปักกิ่ง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จะคุยก็มีติดเชื้อในประเทศก็ออกไป

## ประเด็นข่าว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า)

-เสนอข่าว พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการ สมช. เป็นประธานการประชุม คกก.เฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีวาระการพิจารณาแนวทางการผ่อนคลายกิจกรรมและกิจการบางประเภท ระยะที่ 5 กิจกรรมและกิจการบางประเภทที่จะได้รับการผ่อนคลายมาตรการในระยะที่ 5 จะประกอบด้วย สถานบันเทิง ผับ บาร์ คารา โอเกะ ร้านอาหาร ร้านอินเทอร์เน็ต สถานบริ การอาบอบนวดและโรงน้ำชา ซึ่งจะสามารถเปิดบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.นี้ จะนำข้อหารือทั้งหมดในการประชุมรายงานต่อที่ประชุม ศบค. ชุดใหญ่ในวันที่ 29 มิ.ย.นี้ จากนั้น จะเหลือกรณีของสนามกีฬาที่มีคนเข้าชมการแข่งขันเท่านั้นที่ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ที่ประชุมได้หารือการจับคู่ประเทศที่สามารถจัดการโรคโควิด 19 ได้ดี เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างกัน (travel bubble) คาดว่าจะเกิดขึ้นไม่เร็วกว่าเดือนส.ค. เนื่องจากต้องพิจารณาปัจจัยการแพร่ระบาดทั่วโลก ความพร้อมของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจประเทศต้นทาง

### ประเด็นผลกระทบ

#### 1.ห่วงหยุดยาวระบอบอีก

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(สยามกีฬา) , เว็บไซต์ (ข่าวสด)

-เสนอข่าว รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เตือนการระบาดระลอก 2 อาจเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดยาวนี้ โดยระบุว่า 1 ก.ค.เปิดเรียน และอาจเปิดผับ บาร์ คาราโอเกะ กลุ่มเป้าหมายที่ต้องระวังคือ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคนทำงานกลางคืน นักเที่ยว วิทยุทำงานและวัยรุ่น หากมีการติดเชื้อ ระยะฟักตัว (หมายถึงระยะตั้งแต่ติดเชื้อจนมีอาการ) 2-14 วัน โดยเฉลี่ย 4.5 วัน คนติดเชื้อจะมีไวรัสสูงใน 7 วันแรก และสามารถแพร่เชื้อได้"ตั้งแต่ช่วงก่อนมีอาการ" (ซึ่งเป็นคำอธิบายว่าเหตุใดโรค COVID-19 จึงแพร่ระบาดไปรุนแรงกว่า SARS ที่เป็นตระกูลเดียวกัน) แปลว่า ช่วงวันหยุด 4-7 ก.ค. คือช่วงที่น่าจะอันตราย หากคนที่ติดเชื้อโดยไม่รู้ตัว แล้วไปท่องเที่ยวโดยไม่ป้องกัน ดังนั้น อยากแนะนำให้ระมัดระวังกันทุกคน

#### 2. การพิจารณาต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยโพสต์,แนวหน้า,มติชน) เว็บไซต์ (innnews)

-เสนอข่าว นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมายระบุถึงการพิจารณาต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อไปอีกหรือไม่ว่า ให้ไปถามพล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการ สมช. ที่จะเป็นประธานไปประสานรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จาก 4 ด้าน ได้แก่ แพทย์ ฝ่ายเศรษฐกิจ ฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคง ซึ่งผลการหารือเสนอนายกฯ พิจารณาตัดสินใจก่อนเรียกประชุม ศบค. ชุดใหญ่ ในวันจันทร์ที่ 29 มิ.ย. ก่อนจะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.วันที่ 30 มิ.ย.ต่อไป ส่วนที่มีการกังวลหากยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินจะกระทบ 3 ประเด็นคืออำนาจการกักตัว สถานที่ที่ใช้ในการกักตัว และค่าใช้จ่าย เพราะหากใช้แค่พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ จะเหลือเพียงรพ.สธ.เป็นผู้สั่งการ ซึ่งกระบวนการต้องใช้คนเยอะมากต่อไปจะสนธิกำลังกันอย่างไร

#### 3. กัมพูชาของเปิดจุดผ่านแดนถาวรคลองลึก

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน

-เสนอข่าว นายอุม เรียตริย ผู้ว่าราชการจังหวัด บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ได้มีหนังสือด่วนถึง นายวรพันธ์ สุวณฺณสุล ผู้ว่าฯสระแก้ว เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการเปิดพรมแดน โดยเฉพาะที่จุดผ่านแดนถาวรคลองลึก อ.อรัญประเทศ นายวรพันธ์ ได้ตอบปฏิเสธการร้องขอดังกล่าว ผ่านทางสำนักงานประสานงานชายแดน ไทย-กัมพูชา โดยอ้างยังไม่มีความพร้อมและขอเลื่อนการประชุมออกไปก่อน แต่ขอนัดประชุมพูดคุย ทาง conference ขณะที่สพ.สระแก้ว เขต 2 ยังไม่ให้นักเรียนต่างชาติเดินทางเข้ามาเรียนในไทยจนกว่าจะเปิดด่านพรมแดน

#### 4.พ่นยาฆ่าเชื้อในโรงเรียน

**สื่อที่นำเสนอ :** ไทยรัฐ

-เสนอข่าว ที่ ร.ร.สามัคคีราษฎร์บำรุง ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง “บิ๊กแจ๊ต” อดีตรัฐมนตรีว่าการตำรวจนครบาล ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.ปทุมธานี มอบหมายให้ ร.ต.อ.ดร.ตรีรุฬห์ ธูปกระจ่าง พร้อมทีมงาน “คนรักปทุม” ลงพื้นที่นำเครื่องฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อละอองฝอยไฟฟ้า (แบบภายในอาคาร) และรถแคบพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ (แบบภายนอกอาคาร) ทิ้งทั้งโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 พร้อมแจกแอลกอฮอล์ล้างมือ ก่อนที่จะเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ก.ค.นี้

#### 5.เพศชายสร้างแอนติบอดีต้าน “โควิด-19” ได้มากกว่าผู้หญิง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ sanook

-เสนอข่าว สถาบันโลหิตและการปลูกถ่ายของระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ สหราชอาณาจักร (NHSBT) เชิญชวนให้ผู้ที่เคยติดเชื้อไวรัสโคโรนาบริจาคพลาสมาในเลือด เพื่อใช้ในทดสอบและประเมินว่าพลาสมาที่มีภูมิคุ้มกันโรคจะสามารถรักษาอาการติดเชื้อได้หรือไม่ จากการทดสอบกว่า 1 เดือน พบว่า 43% ของผู้บริจาคพลาสมาที่เป็นผู้ชาย มีความเข้มข้นของพลาสมามากพอที่จะใช้ในการให้เลือด เมื่อเทียบกับ 29% ของผู้บริจาคผู้หญิง ศ.เดวิด โรเบิร์ตส์ รองผอ.แผนกบริจาคโลหิตของ NHSBT ระบุว่า ยังจำเป็นต้องรับบริจาคพลาสมาอีกจำนวนมาก โดยในระยะแรก เม็ดเลือดขาวในระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนเราจะพยายามต่อสู้กับเชื้อไวรัส และยิ่งป่วยหนัก ระบบภูมิคุ้มกันก็จะยิ่งผลิตแอนติบอดีออกมาเพื่อฆ่าไวรัส

#### 6.การใช้วัคซีนป้องกันผู้สูงอายุ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ sanook

-เสนอข่าว ศ.ปีเตอร์ โอเพนฮอว์ หนึ่งในสมาชิกของ Nervtag กลุ่มปัญญาชนที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของสหราชอาณาจักร กล่าวว่า วัคซีนต้านโรคโควิด 19 อาจใช้ไม่ได้ผลในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงป่วยหนักและเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 แต่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กได้ ควรให้การ

## ประเด็นข่าว

ป้องกันโดยมุ่งที่การป้องกันกลุ่มอื่นๆ เช่น ฉีดวัคซีนให้เด็ก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน หรือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ควรได้รับวัคซีนกลุ่มแรกๆ เพื่อให้คนกลุ่มนี้สามารถป้องกันกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีการสัมผัสกับบุคลากรทางการแพทย์โดยตรงมากที่สุด ควรใช้วิธีอื่นในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่เป็นผู้สูงอายุด้วย เช่น การให้ยาเดกซาเมทาโซน ที่ระงับการอักเสบจากเชื้อไวรัส และมีผลวิจัยยืนยันว่าใช้รักษาโรคโควิด 19 ได้ “วัคซีนเพียงอย่างเดียวสามารถช่วยรักษาคนอายุน้อยได้ และจะได้ผลดีด้วย เนื่องจากเมื่อคนอายุน้อยไม่ติดเชื้อ พวกเขาก็จะไม่แพร่เชื้อสู่ผู้สูงอายุ แต่วัคซีนอาจจะไม่ได้ช่วยรักษาชีวิตของผู้สูงอายุมากนัก เนื่องจากเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อและป่วยหนักอยู่แล้ว”

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, โยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (สำนักข่าวอินโฟเควสท์, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, Nationtv, ข่าวสดออนไลน์, tnnthailand, ไทยรัฐออนไลน์, thebangkokinsight )

-WHO ชี้ไวรัสโควิด 19 แพร่ระบาดรวดเร็วในกลุ่มประเทศขนาดใหญ่และมีประชากรจำนวนมาก จำเป็นต้องยึดถือมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดต่อไป

-สหรัฐอเมริกา คณะแพทยอาวโซ กล่าวว่า สถานการณ์ภายในประเทศ ยังน่าเป็นห่วงอย่างมาก หลายรัฐมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรวดเร็ว หลังมีการผ่อนคลายล็อกดาวน์ที่ไม่เป็นขั้นตอนและยืนยันหน่วยงานสาธารณสุขไม่เคยชะลอมาตรการตรวจโรค

-บราซิล พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 39,436 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 1,151,479 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1,374 ศพ ยอดผู้เสียชีวิต 52,771 ศพ ผู้พิพากษาศาลกลางของบราซิล มีคำสั่งให้ประธานาธิบดีฌอร์เจ โบลโซนาโร ต้องสวมหน้ากากในที่สาธารณะ หลังเขาทำทนายมาตรการล็อกดาวน์และเว้นระยะห่างทางสังคมมาโดยตลอด และไปร่วมการประชุมทางการเมืองหลายครั้งโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย อีกทั้งสวมกอดผู้คน โดยถ้าโบลโซนาโรฝ่าฝืนคำสั่งศาล จะถูกปรับวันละ 2,000 เรอัลบราซิล (ประมาณ 11,610 บาท)

-ญี่ปุ่น ทางกรุงโตเกียว พบผู้ป่วยโควิด19 เพิ่มอีก 55 ราย สูงสุดในรอบ 1 เดือน

-ซาอุดีอาระเบีย ห้ามผู้แสวงบุญชาวต่างชาติเข้าร่วมพิธี ฮัจญ์ และจำกัดให้แค่ ผู้แสวงบุญหลากหลายสัญชาติจำนวน 1,000 คน ที่อยู่ในประเทศเท่านั้น

-ออสเตรเลีย ยืนยันผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 คนแรกในรอบ 1 เดือน ขณะที่ผู้ติดเชื้อในรัฐวิกตอเรียเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

-เยอรมนี ยอดผู้ติดเชื้อโควิด 19 ระบาดในโรงเชือดสัตว์ เพิ่มขึ้น 1,500 คน จากคนงานทั้งหมดเกือบ 7,000 คน ทางกรมส่งล็อกดาวน์รอบใหม่ทั่วทั้งเขตก็อทเทอส์โล ครอบคลุมประชาชน 360,000 คน มีผลอย่างน้อยสิ้นเดือนมิ.ย.นี้

-อิสราเอลเหนือ ทีมวิจัยนานาชาติแนะนำให้ใช้แสง UV ภายในอาคารเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19

-อินเดีย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 15,968 คน ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า 456,000 คน และมีผู้เสียชีวิตประมาณ 14,000 คน

-ฟิลิปปินส์ ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ 1,150 คน มากที่สุดในวันเดียวของประเทศ ผู้ติดเชื้อสะสม 31,825 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 9 ราย รวม 1,186 ราย

-สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทั่วโลก มียอดผู้ติดเชื้อรวม 9,359,818 ราย ส่วนยอดผู้เสียชีวิตรวมอยู่ที่ 479,880 ราย และหายดีแล้วรวม 5,046,314 ราย สหรัฐยังคงเป็นประเทศที่มีผู้ป่วยมากที่สุดที่ 2,424,054 ราย ตามด้วยบราซิล 1,151,479 ราย รัสเซีย 599,705 ราย อินเดีย 456,062 ราย อังกฤษ 306,210 ราย สำหรับประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดยังคงเป็นสหรัฐที่ 123,472 ราย บราซิล 52,771 ราย อังกฤษ 42,927 ราย อิตาลี 34,675 ราย ฝรั่งเศส 29,720 ราย

### โรคไข้เลือดออก

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์thailandplus, bluechipthai

- นพ.สุวรรณหทัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำประชาชนและทุกภาคส่วน ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในช่วงหน้าฝน ป้องกันโรคติดต่ออันตรายได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา โดยเฉพาะในพื้นที่โรงเรียนที่กำลังจะเปิดเทอม และขอให้ยึดหลัก ปรบยุงลายใช้ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. เดลินิวส์

-เสนอข่าว รองผวจ.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย สสจ.ฉะเชิงเทรา และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามการควบคุมและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ต.ทุ่งพระยา พร้อมเน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ 5ป 2ข

### อ่างถูกวางยาในน้ำดื่มในสวนสาธารณะ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ sanook

-เสนอข่าว ชายคนหนึ่งไปออกกำลังกาย ที่สวนสาธารณะภายในศาลากลางจ.นนทบุรี และได้ถือขวดน้ำดื่มที่เตรียมมาจากที่บ้าน ลงมาดื่ม ขณะออกกำลังกาย ระหว่างที่ออกกำลังกายได้วางขวดน้ำไว้ ตอนที่หยิบน้ำมาดื่มรู้สึกว้าวุ่นๆ และเกิดหน้ามืดเหมือนจะเป็นลม ได้มีคนที่มาออกกำลังกายเข้ามาช่วยประคองไม่ให้ล้ม รู้สึกตัวอีกทีพบว่า นอนอยู่ที่รพ.แล้ว ได้บอกแพทย์ว่าเหมือนถูกวางยาจะขอให้ตรวจหาสารพิษในร่างกาย แต่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการตรวจประมาณ 10,000 กว่าบาท จึงไม่ได้ตรวจ จึงได้ลงบันทึกประจำวัน ที่ สภ.รัตนานิเบศร์ จ.นนทบุรี และมาทราบข่าวว่ามีคนถูกวางยา ซึ่งมีอาการเหมือนกัน

- ด้าน ผบก.ภ.จ.นนทบุรี กล่าวว่า ได้สั่งการให้ตำรวจ ฝ้ตามสวนสาธารณะทุกแห่งในจ.นนทบุรี เพื่อติดตามจับกุมคนร้ายหรือบุคคลต้องสงสัย ส่วนเรื่องผลพิสูจน์น้ำที่ไปส่งไปตรวจคงต้องใช้เวลาถึงจะทราบว่าน้ำมีสารพิษหรือไม่

## ประเด็นข่าว

### ข่าวปลอม

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ JS100, ผจก.ออนไลน์

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเผย ตามที่มีการโพสต์เตือนภัยเรื่อง เล่นมือถือในที่มืดเป็นเวลานาน จะทำให้เป็นมะเร็งตาหรือตาบอดถาวร ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

### ภาวะหัวใจล้มเหลว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด

-เสนอข่าว นพ.เอนก กนกศิลป์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก แนะนำการดูแลสุขภาพในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว ดังนี้ 1.รับประทานยาตามแพทย์สั่งให้ครบถ้วน 2.ควบคุมอาหาร หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็ม ของหมักดองเพื่อจำกัดปริมาณโซเดียม 3.ควบคุมปริมาณน้ำดื่มตามแผนการรักษา 4.สังเกตอาการบวม น้ำ 5.ซั่งน้ำหนักก่อนทานอาหารเช้าทุกวัน หรือภายหลังเข้าห้องน้ำซั่งถ่ายแล้วในช่วงเช้า 6.หลีกเลี่ยงความเครียดและควรพักผ่อนให้เพียงพอ 8.งดการสูบบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด 9.ออกกำลังกายที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ 10.สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ หากเดินขึ้นบันได 8-10 ชั้นแล้วไม่มีอาการหอบเหนื่อย และ 11.ควรได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี ในกรณีไม่มีข้อห้ามและผู้ป่วยควรมาพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากต้องมีการปรับยาให้เป็นไปตามแผนการรักษา นอกจากนี้ การรักษาที่สาเหตุในทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวในผู้ป่วยบางรายที่มีข้อบ่งชี้ เช่น การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน หรือการผ่าตัดบายพาส การจี้ด้วยคลื่นความถี่วิทยุเพื่อรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ และการผ่าตัดซ่อมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจ เป็นต้น

### รณรงค์เลิกบุหรี่

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์เดลินิวส์, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์

-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า แม้วิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะลดระดับลงแล้ว แต่เพื่อความไม่ประมาท และเป็นการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่องอย่างยิ่งยด สธ. จึงร่วมกับศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ และ สสส. จัดโครงการ “รวมพลังตามหาคนอยากเลิกบุหรี่” ชวน อสม. ลงชุมชนค้นหาคนอยากลดหรือเลิกสูบบุหรี่ทุกชนิดได้สำเร็จในช่วงวิกฤตโควิด 19 ระบาด

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ที่ผ่านมา สธ. ได้ทำโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน จึงได้ต่อยอดพัฒนาประเด็นการเลิกบุหรี่เชิงคุณภาพ โดยมีสายเลิกบุหรี่ 1600 และ สสส. เข้ามาช่วยหนุนเสริม ดูแลให้คำปรึกษาคนที่อยากเลิกบุหรี่ให้สามารถเลิกบุหรี่สำเร็จมากขึ้น และยังเป็นงานดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิถีความปกติใหม่ ที่ยังคงรักษาระยะห่าง เนื่องจากการทำงานผ่านระบบแอปพลิเคชัน SMART อสม. และแอปพลิเคชัน U-Refer ของสายเลิกบุหรี่ 1600 รวมถึงระบบการให้บริการผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ ถือเป็นงานหนักจุดแข็งและบูรณาการทรัพยากร เทคโนโลยี กำลังคน ความสามารถ ที่มีอยู่ของแต่ละหน่วยงานมาต่อยอดเสริมการทำงานซึ่งกัน

### โครงการก้าวทำใจ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์

-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดเผยว่า การจัดโครงการ "ก้าวทำใจ ซีซั่น 2 ต้านภัยโควิด" ครั้งนี้เป็นกิจกรรมกีฬา 6 ชนิด ประกอบด้วย วิ่ง, แอโรบิก, เวทเทรนนิ่ง, โยคะ, คีตะมวยไทย และปั่นจักรยาน ภายใต้คำขวัญ "พิชิต 60 วัน 6,000 กิโลแคลอรี" ผู้ที่สมัครลงทะเบียนแล้วสามารถเลือกชนิดกีฬาที่จะออกกำลังกายได้ จะเริ่มต้นออกสตาร์ท 1 ก.ค.นี้ ล่าสุดมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสูงมาก และคาดว่าจะทำได้ตามเป้าหมายคือ 1.5 ล้านคน ซึ่งซีซั่น 2 จะมีเพิ่มในส่วนของของรางวัล อาทิ นาฬิกาสมาร์ทวอท์ช เสื้อวิ่ง กระเป๋า เป็นต้น แล้วเมื่อออกกำลังกายได้ตามหลักเกณฑ์จะได้แต้มเฮลท์ พอยต์ เป็นแต้มสะสม ซึ่งกำลังเจรจากับผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬา ที่จะนำแต้มไปเป็นส่วนลดซื้อสินค้า นอกจากนี้จะเจรจากับ บริษัทประกันภัย ในการนำแต้มไปลดเบี้ยประกันด้วยในซีซั่น 3 และซีซั่น 4

### วันต่อต้านยาเสพติดโลก

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, newtv

-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิ.ย. ของทุกปี อย. ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน และศูนย์บริหารสาธารณสุขโคกและสิ่งแวดลอม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง จำนวน 25,301 กิโลกรัม 513 กรัม 614 มิลลิกรัม จาก 2,751 คดี และเนื่องจากจำนวนยาเสพติดให้โทษของกลางที่จะเผาทำลายในปีนี้มีจำนวนมาก จึงได้กำหนดวันเผาทำลายเพิ่มเติมในวันที่ 13-14 ก.ค. 63